

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes) และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อย (Sub - Program Learning Outcomes)
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนของหลักสูตร บัณฑิตสามารถ

PLOs	Sub PLOs
PLO1 ประยุกต์ความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (S)	1.1 อธิบายความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศาสตร์ทางการแพทย์ การผดุงครรภ์ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 1.2 ประยุกต์ใช้ความรู้ศาสตร์ทางการแพทย์ การผดุงครรภ์ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพและการให้การพยาบาลอย่างเป็นองค์รวมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสภาพผู้ใช้บริการทุกช่วงวัยในสถานบริการและในชุมชน 1.3 ประยุกต์ใช้ความรู้ทางการแพทย์ การผดุงครรภ์ ให้การพยาบาลและการดูแลสุขภาพสตรีในระยะตั้งครรภ์ระยะคลอด หลังคลอด และการดูแลมารดาและทารกหลังคลอดในสถานบริการและในชุมชน 1.4 ประยุกต์ใช้ความรู้ทางการแพทย์และการพยาบาลในการวินิจฉัยและรักษาโรคเบื้องต้น 1.5 ประยุกต์ใช้ความรู้ทางการจัดการทางการแพทย์พยาบาลในคลินิก เพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล และการดูแลผู้รับบริการ
PLO2 ประยุกต์ใช้ความรู้ในการร่วมสร้าง สรรค์งานนวัตกรรม และนางานวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาทางสุขภาพของผู้รับบริการ (S)	2.1 อธิบายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย์ และหลักฐานเชิงประจักษ์ 2.2 ประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางการแพทย์พยาบาลในการวางแผนดำเนินโครงการนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 2.3 นำความรู้จากการวิจัยไปใช้ในการพยาบาลและการผดุงครรภ์เพื่อการดูแลสุขภาพของผู้รับบริการ 2.4 ประยุกต์ใช้ความรู้จากทางวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
PLO3 ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยใช้ความรู้ทางการแพทย์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ คำนึงถึงความปลอดภัย การใช้ยาอย่างสมเหตุผล รวมถึงความแตกต่างทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ (S)	3.1 ใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และบูรณาการศาสตร์ทางการแพทย์ การผดุงครรภ์ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง บนพื้นฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย การใช้ยาอย่างสมเหตุผล และความแตกต่างทางวัฒนธรรมของผู้รับบริการ 3.2 ให้การพยาบาลกับผู้รับบริการที่มีปัญหาด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตทุกช่วงวัย สตรีในระยะตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอด และการดูแลมารดาและทารก ร่วมกับทีมสหวิชาชีพเพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่องทั้งในสถานบริการและในชุมชน

PLOs	Sub PLOs
<p>PLO4 แสดงออกถึงพฤติกรรมที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยคำนึงถึงความ เป็นปัจเจกบุคคล และความหลากหลายทางวัฒนธรรม (G, S)</p>	<p>4.1 อธิบายความรู้พื้นฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และตระหนักถึงประเด็นปัญหาทางจริยธรรม</p> <p>4.2 ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ คำนึงถึงผู้อื่น เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และปกป้องสิทธิของผู้ป่วย/ผู้รับบริการ</p> <p>4.3 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและสถาบัน</p>
<p>PLO5 แสดงทักษะในการคิดวิเคราะห์สถานการณ์หรือ ปัญหาสุขภาพ เพื่อจัดการดูแลสุขภาพได้อย่าง เหมาะสม (G)</p>	<p>5.1 อธิบายหลักการ/วิธีการคิด มีการจำแนกข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างมีเหตุผล</p> <p>5.2 วิเคราะห์สถานการณ์หรือปัญหาสุขภาพ เพื่อการดูแลสุขภาพ</p> <p>5.3 แสดงออกถึงทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์</p>
<p>PLO6 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้า ความรู้ การคิดคำนวณตัวเลขตัวเลขและสถิติเพื่อการ ปฏิบัติทางการพยาบาล (G)</p>	<p>6.1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การประมวลผล และการแปลความหมายเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง</p> <p>6.2 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการปฏิบัติการพยาบาล</p>
<p>PLO7 แสดงออกถึงทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการนำเสนอด้วยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม(G)</p>	<p>7.1 ใช้ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน และการนำเสนอตามหลักวิชาการ</p> <p>7.2 แสดงออกถึงทักษะการสื่อสารด้วยวาจาและท่าทางกับผู้รับบริการ ผู้ร่วมงาน และสหสาขาวิชาชีพ อย่างเหมาะสม</p>
<p>PLO8 แสดงออกถึงภาวะผู้นำ และการทำงานเป็นทีม ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม (G)</p>	<p>8.1 แสดงออกถึงการเป็นผู้นำ มีวุฒิภาวะ และจัดการตนเองในด้านอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม</p> <p>8.2 แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นเหตุเป็นผล และเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น</p> <p>8.3 แสดงออกถึงการคิดริเริ่ม กล้าตัดสินใจ และทำงานเป็นทีมได้อย่างเหมาะสม</p>
<p>PLO9 แสดงทักษะในการใฝ่หาความรู้และเรียนรู้จาก การปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (G)</p>	<p>9.1 แสดงออกถึงการสะท้อนคิด การวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาได้อย่างมีวิจารณญาณ</p> <p>9.2 แสดงออกถึงการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง การประเมินและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง</p> <p>9.3 แสดงออกถึงความสนใจใฝ่เรียนรู้</p>